

คำกราบบังคมทูล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ ๒
นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้กราบบังคมทูล

ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบบ้างฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูล
ทราบบ้างฝ่าละอองพระบาท เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมสินเชื่อเกษตร
และชนบทโลก ครั้งที่ ๒ ดังนี้

การประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก (World Congress) เป็นการประชุม
ระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยการริเริ่มของสมาคมสินเชื่อเกษตรและชนบททั้งห้าสมาคม
ในแต่ละภูมิภาคของโลก ได้แก่ สมาคมสินเชื่อเกษตรและชนบทภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ยุโรป ลาตินอเมริกา ออฟริกา รวมทั้งภาคพื้นตะวันออกไกลและแอฟริกาเหนือ สมาคม
ดังกล่าวทั้งห้าสมาคมจาก ๑๒๐ ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสถาบันการเงิน
ได้แก่ ธนาคารกลาง ธนาคารเกษตรและพัฒนาชนบท องค์กรของรัฐ เอกชน ที่มีบทบาท
ด้านการให้สินเชื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบท

การประชุม World Congress จะจัดขึ้นทุกๆ สามปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับโลก ให้องค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบท ได้ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งเพื่อให้มีโอกาสดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสินเชื่อเกษตร และการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน เสมอภาค นำไปสู่การขจัดความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และการดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

การประชุม World Congress ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นที่ กรุงแอดดิส อบาบา ประเทศเอธิโอเปีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ การประชุม World Congress ครั้งที่ ๒ ปกติจะจัดในพุทธศักราช ๒๕๕๑ แต่ ๒.ก.ส. ซึ่งพร้อมเป็นเจ้าภาพได้ขอจัดประชุมในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ไปสู่การนำไปปรับใช้ในระดับสากล โดยกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “ การมีส่วนร่วมของเศรษฐกิจภาคการเกษตรและชนบท ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสมอภาค ” (The Contribution of the Agricultural and Rural Economies to Sustainable and Equitable Development)

ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาคชนบทจึงนับเป็นพื้นฐานในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ การประชุมครั้งนี้จึงเน้นการนำเสนอแนวคิด ประสบการณ์ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ในการดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสมอภาค การร่วมพัฒนาชนบทและการประสานกับองค์กรระหว่างประเทศนับเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการทำงานที่จะช่วยก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรฐานทางการเกษตร และพัฒนาชนบท อันเป็นสากลยิ่งขึ้น โดยเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร และสินเชื่อมาปรับใช้ โดยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรให้ได้หลายรูปแบบ ช่วยให้ผู้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงเกษตรกรรายบุคคลไปสู่ระดับชุมชน และระดับชาติ ก่อให้เกิดความสำเร็จบนพื้นฐานของการปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดรายได้ ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ นับว่าเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติจริง และหากภาคชนบทได้รับการพัฒนาและส่งเสริมที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความมั่นคงระดับท้องถิ่น ลดปัญหาความยากจน นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน และเสมอภาค

โอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานพระราชดำรัส ทรงเปิดการประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ ๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม